

พระเจ้าเป็นความรัก ถ้าไม่รู้รักพระเจ้า ก็ไม่รู้รักความรักด้วย

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก
ความรักของพระเจ้านี้เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระ
เจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อ
เราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้
ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระ
บุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา

-1 ยอห์น 4:8-10

ฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระ
เจ้า เป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรัก
มั่นคง ต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของ
พระองค์ถึงพันชั่วอายุคน -เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9

ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนัก
มนุษย์ทั้งหลายเข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกพระองค์ -สดุดี 36:7

ข้าแต่องค์เจ้านาย แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระ
กรุณาและพระคุณ กริ้วข้า และอดมด้วยความรักมั่นคงและ
ความซื่อสัตย์ -สดุดี 86:15

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความรักมั่นคง
ของพระองค์ -สดุดี 109:26

จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความรักมั่นคง
ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ -สดุดี 136:26

จงให้ดิฉันเป็นตราประทับอยู่ที่ใจของเธอ เป็นตราประทับบน
แขนของเธอ เพราะความรักนั้นรุนแรงอย่างความตาย ความ
หวงแหนเหมือนแดนคนตาย และเปลวเพลิงของความรักนั้น
รุนแรงเหมือนประกายไฟ น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้
มอดเสียได้ หรือแม่น้ำทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้จมน้ำ
ตายได้ แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สินในเหย้าเรือนของตนทั้งสิ้น
มาแลกกับความรักนั้น เขาจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอย่าง
รุนแรง -เพลงซาโลมอน 8:6-7

พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่เขา จากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้า
ด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความ
รักมั่นคง -เยเรมีย์ 31:3

พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบ
ผู้ทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดีเพราะเจ้าด้วย

ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ -ยูด้า 1:21

ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้
เชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเราก็คือเป็นอย่างนั้น เหตุที่
ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ -1 ยอห์น 3:1
ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า
และพระเจ้ายิ่งทรงอยู่ในคนนั้น ความรักของเราจึงสมบูรณ์ใน
ข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่า
พระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เช่นนั้น ในความรัก
นั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขจัดความกลัว
ออกไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับโทษ และผู้ที่
กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรัก
เราก่อน -1 ยอห์น 4:16-19

ในสามสิ่งนี้ -1 โครินธ์ 13:8, 13

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตาย เนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ) และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ โดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครรอดได้ -เอเฟซัส 2:4-9

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงเขียนสติคนนั้น” -ฮีบรู 12:6

จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้า ขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา นำท่าน

ความยินดี และทรงสงบในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเรีงรำเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดัง

-เศฟันยาห์ 3:17

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา ส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า -ยอห์น 3:16-18

เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น -ยอห์น 13:34

พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว

เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่าน
เต็มเปี่ยม “บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน
เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือ
การสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติ
ตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา เราจะไม่เรียก
พวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เรา
เรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา
เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือก
พวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่าน
คงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของ
เรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน สิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้
ก็คือ จงรักกันและกัน - ยอห์น 15:9-17

เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน เพราะท่านรักเราและ
เชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า - ยอห์น 16:27

และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของ
พระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง
พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม อัน

ที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะ
มีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรัก
ของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระ
คริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา - โรม 5:5-8

แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้
ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือ
ชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย
หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อันที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะ
ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ใน
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ - โรม 8:37-39

อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน
เพราะว่าผู้ที่รักคนอื่น ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วน
แล้ว - โรม 13:8

ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อม
สลายไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ ก็จะไม่เลิกลำดับกัน แม้วิชา
ความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่
คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุด